

ความผิดตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับการเงินและการพัสดุ

(จากหนังสือ สารพัดความผิดครู โดย สมเชาว์ เกษประทุม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิราวุฒวิทยาลัย ก.ค.)

1. กรณีเบิกค่าเช่าบ้านเท็จ

นายเสมอ ข้าราชการครู ตำแหน่งอาจารย์ 2 ได้จัดทำเอกสารเท็จเบิกค่าเช่าบ้านจากราชการโดยมิได้เช่าอยู่จริง โดยปลอมทั้งลายมือเจ้าของบ้านในใบเสร็จ แล้วนำใบเสร็จไปเบิกค่าเช่าบ้านจากราชการ แต่ภายหลังได้นำเงินที่เบิกไปโดยทุจริตคืนแก่ทางราชการ

โทษ ไล่ออกจากราชการ ฐานกระทำการอันได้ชื่อว่าประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง

2. กรณีใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านโดยไม่อาศัยอยู่จริง

นายบรรลือ ข้าราชการครู ตำแหน่งอาจารย์ 1 ได้เช่าบ้านโดยเบิกค่าเช่าเดือนละ 400 บาท ตลอดมา เมื่อเดือนมกราคม 2536 ได้ย้ายบ้านไปอยู่บ้านแม่ยายแต่ก็ได้เบิกเงินค่าเช่าต่อมาจากจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2536 ภายหลังได้นำเงินค่าเช่าบ้านที่เบิกไประหว่างช่วงเวลาดังกล่าวคืนให้แก่ทางราชการแล้ว

โทษ ตัดเงินเดือนจำนวน 10 % เป็นเวลา 2 เดือน

3. กรณีเบิกค่าเช่าบ้านไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง

นางสาวเสน่ห์ ข้าราชการครู ตำแหน่งอาจารย์ 2 เบิกค่าเช่าบ้านจากราชการเดือนละ 1,500 บาท โดยได้เข้าพักอาศัยอยู่จริง แต่เจ้าของคิดค่าเช่าเพียงเดือนละ 1,000 บาท โดยนางสาวเสน่ห์คิดว่าส่วนเกิน 500 บาท นั้นจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าได้ ต่อมาภายหลังได้คืนเงินส่วนที่เกินให้แก่ทางราชการแล้ว

โทษ ตัดเงินเดือนจำนวน 10 % เป็นเวลา 4 เดือน ฐานไม่ถึงปฏิบัติตามระเบียบ และแบบธรรมเนียมของทางราชการ และกระทำการอันได้ชื่อว่าประพฤติชั่ว

4. กรณีเบิกค่าเช่าบ้านโดยไม่มีสิทธิเบิก

นายเพิ่มพูล ข้าราชการครู ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ เริ่มรับราชการครั้งแรกที่จังหวัดปทุมธานี ต่อมาได้ย้ายไปที่จังหวัดนครปฐมได้ไปเช่าบ้านที่จังหวัดนครปฐมอาศัยอยู่เรื่อยมาจนกระทั่งได้ย้ายไปจังหวัดปทุมธานี เมื่อเดือนมกราคม 2536 โดยมีบ้านพักครุว่าง 1 หลัง นายเพิ่มพูลอนุญาตให้นักศึกษาฝึกสอนเช่าพักอาศัยอยู่ห้องหนึ่ง ส่วนอีกห้องหนึ่งนายเพิ่มพูลได้ใช้เก็บสัมภาระสิ่งของโดยไม่ได้เข้าพักอาศัย ทำให้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านของนายเพิ่มพูลสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่มกราคม 2536 แต่ที่ปรากฏว่านายเพิ่มพูลยังใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านที่จังหวัดนครปฐมอยู่ต่อไปอีก

โทษ ตัดเงินเดือนจำนวน 10 % เป็นเวลา 4 เดือน ฐานไม่ปฏิบัติตามระเบียบ และแบบธรรมเนียมของทางราชการ

5. กรณีเบิกค่าเช่าบ้านทั้ง ๆ ที่มีบ้านของตนเอง

นายแสงสิทธิ์ ข้าราชการครูตำแหน่งอาจารย์ 2 ได้ใช้สิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้านตามสิทธิ์เรื่อยมา ต่อมามารดาของนายแสงสิทธิ์ดำเนินการสร้างบ้าน และใส่ชื่อนายแสงสิทธิ์เป็นกรรมสิทธิ์ หลังจากสร้างบ้านเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2532 ต่อมานายแสงสิทธิ์ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาอยู่ที่บ้านหลังใหม่ แต่ก็ได้อาศัยอยู่ที่บ้านเช่าเดิมเป็นครั้งคราว และเบิกค่าเช่าบ้านเรื่อยมาจนถึงปี พ.ศ. 2537 ต่อมานายแสงสิทธิ์อ้างว่าได้ศึกษาระเบียบเกี่ยวกับค่าเช่าบ้านแล้ว การเบิกค่าเช่าบ้านที่แล้วมาไม่ถูกต้องตามระเบียบ จึงบันทึกแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อขอคืนค่าเช่าบ้านรวมทั้งสิ้น 39,400 บาท

โทษ ลดขั้นเงินเดือนจำนวน 1 ขั้น ฐานไม่ปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ

6. กรณีทุจริตเบิกค่าเช่าบ้าน

นายศิริ ข้าราชการครูตำแหน่งอาจารย์ 2 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ได้สร้างบ้านพักส่วนตัว และเข้าพักอาศัยอยู่ แต่อ้างชื่อผู้อื่นเป็นเจ้าของบ้าน และปลอมลายมือชื่อของผู้อ้างนั้น นำใบเสร็จมาเบิกค่าเช่าบ้านเป็นประจำ และต่อเนื่องกันมาหลายปี

โทษปลดออกจากราชการ ฐานกระทำการอันได้ชื่อว่าประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง

7. กรณีดำเนินการจัดซื้อพัสดุ เมื่อทราบว่าผู้ขายส่งมอบพัสดุไม่ถูกต้องก็ไม่แจ้งกรมการตรวจรับ แต่ช่วยปกปิด และแก้ไขใ้ห้รายการในใบตรวจให้ตรงกับพัสดุที่ไม่ถูกต้อง

นายสมยอม ข้าราชการครูตำแหน่งอาจารย์ 2 ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ 10 รายการ จากบริษัทแสงทิพย์ จำกัด เมื่อผู้ขายนำวัสดุมาส่งมอบ ปรากฏว่ารายการที่ 2 และ 8 ยี่ห้อไม่ตรงตามใบสั่งซื้อ นายสมยอมได้แก้ไขรายการที่ 8 ให้ตรงกับใบตรวจรับ ส่วนรายการที่ 2 กรมการตรวจรับให้เปลี่ยนใหม่ตามใบสั่งซื้อทำให้วัสดุรายการที่ 8 ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากนายสมยอมได้แก้ไขตรงตามใบเสร็จแล้ว

โทษ ตัดเงินเดือนจำนวน 10 % เป็นเวลา 4 เดือน ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอดสาหัส เอาใจใส่ ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ

8. กรณีจัดซื้อวัสดุแล้ว ไม่รับนำเงินชำระในเวลาอันสมควร

นายแก้วน ข้าราชการครูตำแหน่งครูใหญ่ได้ซื้อสินค้าจากร้านสมใจโดยได้ชำระหนี้ไป 7,400 บาท คงเหลือค้างชำระอีก 2,600 บาท ต่อมาได้จัดซื้อครุภัณฑ์ที่ห้างหุ้นส่วนประกอบเป็นเงิน 83,400 บาท แล้วค้างชำระ นานถึง 173 วัน

โทษ ลดขั้นเงินเดือนจำนวน 1 ขั้น ฐานไม่ปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ

9. กรณีมีพฤติกรรมการส่อในทางทุจริตในการจัดซื้อพัสดุของโรงเรียนมัธยมศึกษา

นายสุวรรณ ข้าราชการครูตำแหน่งครูใหญ่ได้ทำเรื่องขอซื้อพัสดุจากร้านกิมมงคณ 6 ครั้ง เป็นเงิน 294,860 บาท ก่อนที่ทางร้านจะส่งมอบ นายสุวรรณได้ไปติดต่อทางราชการขอให้จ่ายเงินทดแทนการส่งมอบพัสดุเป็นเงิน 112,400 บาท ทำให้โรงเรียนได้ของไม่ครบตามรายการที่ขอซื้อ เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้สอบถามพัสดุส่วนที่หายไป นายสุวรรณตอบว่าฝากไว้ที่ร้านค้า ขอให้คณะกรรมการตรวจรับไปก่อน ทำให้กรรมการตรวจรับตามคำขอร้อง เมื่อสอบถามร้านค้า ก็ตอบว่านายสุวรรณได้มารับเงินแทนการส่งมอบพัสดุแล้ว

โทษ ไล่ออกจากราชการ ฐานทุจริตต่อหน้าที่และประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง

10. กรณีไม่สุจริตเกี่ยวกับเรื่องการเงิน

นายวงศ์ ข้าราชการครูตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 7 เบิกค่าพาหนะเดินทางไปราชการ ระหว่างอำเภอเกินความเป็นจริง ในการเดินทาง บางครั้งใช้รถยนต์ส่วนตัว บางครั้งใช้รถยนต์รับจ้างและบางครั้งใช้รถโดยสารประจำทาง แต่ขอเบิกค่าพาหนะเดินทางเป็นค่ารถยนต์โดยสารประจำทาง และทุกครั้งจะขอเบิกเกินราคารถยนต์โดยสารประจำทาง นอกหน้านั้นเบิกเงินค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการ แล้วเบิกเงินค่าตอบแทนโรงเรียนผู้ใหญ่ ในฐานะผู้บริหารโรงเรียน จึงเป็นการการเบิกที่ซ้ำซ้อน ซึ่งตามหลักเกณฑ์การเบิกค่าตอบแทนให้ฝ่ายบริการ เบิกได้เฉพาะวันที่มาปฏิบัติงานเท่านั้น เมื่อนายวงศ์ไปราชการได้เบิกค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พักแล้วไม่อยู่ปฏิบัติงานที่โรงเรียนผู้ใหญ่ จึงไม่มีสิทธิเบิกค่าตอบแทนอีก แต่นายวงศ์อ้างว่าที่เบิกค่าตอบแทนเพราะคิดว่าเป็นการเหมาจ่าย ต่อมานายวงศ์ได้ประมาณเงินเลอะปล่อยให้เจ้าหน้าที่การเงินทุจริตเบิกเงินบำรุงการศึกษาไป 201,317 บาท

โทษปลดออกจากราชการ ฐานกระทำการอันได้ชื่อว่าประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง

11. กรณีเบิกเงินค่าจ้างเกินจำนวนที่เบิกได้เพื่อนำไปเพิ่มให้แก่นักศึกษา

นายศักดิ์ชาย ข้าราชการครูตำแหน่งอาจารย์ 1 ได้รับผิดชอบในการก่อสร้างอาคารชั่วคราวโดยได้นำเงินที่เบิกได้เกินจำนวนที่นักศึกษาทำจริงไปจ่ายเพิ่มแก่นักศึกษาที่ทำงานจริง จากวันละ 50 บาท เป็น 70 บาท เนื่องจากเห็นว่าค่าครองชีพปัจจุบันสูงขึ้น

โทษ ลดขั้นเงินเดือนจำนวน 1 ขั้น ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และไม่ปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ

12. กรณีแก้ไขเพิ่มเติมตัวเลขในใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล

นางสาวเรื่อนผ่อง ข้าราชการครูตำแหน่งอาจารย์ 1 ได้แก้ไขตัวเลขในใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลจำนวน 3 ฉบับ ให้เพิ่มสูงขึ้นกว่าที่เป็นจริง เพื่อทำการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล เมื่อโรงเรียนทราบว่าใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลทั้ง 3 ใบ มีการแก้ไขตัวเลข ก็ระงับ

การเบิกไว้ จากการสอบสวนได้ความว่านางสาวเรณูผ่องได้ทำการแก้ไขระวางที่มีอาการป่วยทางจิตประสาท และมีฐานะยากจน และทางราชการยังไม่ได้รับความเสียหาย

โทษ ลดชั้นเงินเดือนจำนวน 1 ชั้น ฐานกระทำการอันได้ชื่อว่าประพฤดิชั่ว

